

# ยึดทรัพย์สินแก๊งคอล

## ‘ดีอี’ชง-แก้กม. เพิ่มโทษเอาผิด

‘ประเสริฐ’ รองนายกฯ และ รมว.ดิจิทัลฯ ตอบกระทู้วุฒิสภา ชี้แจงแทน  อ่านต่อหน้า 11

### ● แก๊งคอล ต่อจากหน้า 1

นายกฯ ผุดมาตรการปราบภัยมิจฉาชีพออนไลน์ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพิ่มมาตรฐานความคิด นำไปสู่การยึดทรัพย์สิน รวมถึงเตรียมหารือบริษัทถ่ายมือถือและธนาคาร ควบคุมแอปฯ ลิงก์ดูดเงินที่แนบมากับเอสเอ็มเอส โดยในอนาคตจะต้องร่วมมือกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่การป้องกันหลอกขายของออนไลน์ ในวันที่ 3 ต.ค. เริ่มระบบใหม่ ผู้ขายจะได้รับเงินที่ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้าแล้ว พร้อมชะลอการจ่ายเงิน 5 วัน ป้องกันสินค้าไม่ตรงปก

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการหนีโกงออนไลน์ ของน.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สว. ถามว่ามูลค่าการซื้อขายของออนไลน์แต่ละปีเป็นนับแสนล้านบาท เมื่อเกิดเหตุการณ์หลอกขายของจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ บางคนทำธุรกรรมกับธนาคารไม่ถึงชั่วโมงก็มีคนโทร.ไปแล้ว หลายคนถูกล่อหลวงให้กดลิงก์ เมื่อเร็วๆ นี้เป็นของกรมบัญชีกลางล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นุกจับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เอาข้อมูลไปขาย

น.ต.วุฒิพงศ์กล่าวว่ารัฐมนตรีอาจจะบอกว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพอยู่ต่างประเทศ ต่อสายสัญญาณไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่คนเหล่านี้ล้วนเป็นคนไทย บางทีอาจจะทำในประเทศไทยด้วยซ้ำ คดีเหล่านี้ไม่รู้ว่ามีเมื่อไหร่จะได้รับการพิจารณา หากเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินคดีเร็วขึ้น จึงอยากให้กระทรวงดิจิทัลฯ ปรับกระบวนการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น ทันต่อความต้องการของประชาชนและยุคสมัย ยิ่งใกล้การเกษียณอายุ อาจทำให้ผู้ที่เกษียณอายุถูกหลอกมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลฯ ชี้แจงแทนนายกฯ ว่าผลของการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาในรูปแบบต่างๆ สูงสุดคือ 1.หลอกหลวงซื้อขายสินค้า หรือบริการคิดเป็น 29.73 เปอร์เซ็นต์ ซื้อสินค้าไม่ตรงปก ขณะนี้กระทรวงดิจิทัลฯ ทำงานร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และออกมาตรการขึ้นมา นับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2567 เรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และชะลอการจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 5 วัน มาตรการนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหลอกหลวงได้ในระดับที่มีนัยยะ เนื่องจากคดีนี้สูงสุด แต่มีความเสียหายไม่มากนัก

รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่ 2.การหลอกหลวงหารายได้พิเศษ 24.44 เปอร์เซ็นต์ 3.หลอกหลวงการลงทุนทางระบบคอมพิวเตอร์ 16 เปอร์เซ็นต์ แต่มูลค่าความเสียหายจำนวนมาก รวมถึงโรแมนซ์สแกม ก็หลอกให้หลงรักก่อนแล้วชวนให้ลงทุน 4.หลอกหลวงโอนเงินเพื่อให้บริการวัน 7 เปอร์เซ็นต์ 5.หลอกให้กู้เงิน 7

เปอร์เซ็นต์ และ 6.คดีอื่นๆ 14 เปอร์เซ็นต์ “ยอมรับว่าคดีมีอยู่ 500,000 กว่าเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับดำเนินคดีได้ประมาณ 60,000 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผมจะรับข้อเสนอไปปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อที่จะทำอะไรให้คดีกลับมา และประชาชนติดตามสถานะของบัญชีได้ว่าขณะนี้เรื่องที่เราไปติดตามสถานะคดีเป็นอย่างไร ทางกระทรวงจัดตั้งศูนย์เอไอซี 1441 เป็นศูนย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการหลอกหลวง สามารถติดตามสถานะได้ที่ 1141 เราจะติดตามให้” นายประเสริฐกล่าว

นายประเสริฐกล่าวต่อถึงเรื่องการต่อสายสัญญาณไปประเทศเพื่อนบ้านว่าเราปราบปรามอย่างหนักพอสมควร ออกตรวจตามชายแดนหลายแห่งและกำจัดแต่มีอาชีพที่มีความพยายามต่อสัญญาณเข้าไปเรื่อยๆ จึงประสานงานกระทรวงกลาโหม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการอยู่ ขณะนี้มีอาชีพเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้สัญญาณดาวเทียมที่โคจรในระยะต่ำ มีงานรับสัญญาณโดยตรง ซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย เรื่องนี้ กสทช. จะแก้ไขต่อไป

รองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลฯ กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องปรับปรุงกฎหมายนั้น ขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับอายุครบ 5 ปี มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์และ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 24 กันยายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12354

Col.Inch: 62.57

Ad Value: 68,827

หน้า: 1 (ล่าง), 11

PRValue (x3): 206,481

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยึดทรัพย์แก๊งคอล

โทษต่างๆ คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุง ได้พูดคุยกับปปง.เรื่องเพิ่มมูลฐานความผิด การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน เกี่ยวกับแก๊งคอลฯ ต่อไปจะเป็นมูลฐานความผิดหนึ่งทีขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หมายถึงนำไปสู่การยึดทรัพย์กลุ่มมิจฉาชีพได้

นายประเสริฐกล่าวว่าส่วนกรณีลิงก์ที่มากับเอสเอ็มเอสนั้น เมื่อวันที่ 20 ก.ย. หลังนายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มีข้อความตอนหนึ่งว่า ในส่วนที่ประชาชนเกิดความเสียหาย ให้บริษัทโทรคมนาคม และธนาคารพาณิชย์ในอนาคตต้องร่วมมือกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสั่งการให้ที่ประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ร่างข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเชิญธนาคารโอเปอเรเตอร์ ซึ่งสิ่งที่เหมาะสมมากับเอสเอ็มเอสนั้น ต่อไปจะต้องควบคุม เพราะแอปฯ คูดเงิน หรือลิงก์ต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก และเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงดิจิทัลฯ จะต้องทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์ และธนาคารแห่งประเทศไทยในการปราบปรามต่อไป

# 18ล้านบัญชีโมบายแบ่งกิ่งจ่อสอบเชิงลึก-ยืนยันใหม่

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯและรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปราบปรามภัยออนไลน์ ว่า ล่าสุดดีอีกำลังเร่งยกร่าง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเร่งคืนเงินผู้เสียหาย การเพิ่มสิทธิผู้เสียหาย และเพิ่มความรับผิดชอบผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และสถาบันการเงิน การเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. การป้องกันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย และการระงับการใช้ซิม ที่ต้องสงสัย คาดว่าจะแล้วเสร็จและบังคับใช้ได้ภายในสิ้นปี 67 นี้

สำหรับการแก้ปัญหาซิมม้า เร่งหยุด ตัดตอนการโอนเงิน การดำเนินงานถึง 31 ส.ค. 67 ระงับบัญชีมั่วรวมกว่า 1 ล้านบัญชี ส่วนการแก้ไขปัญหาซิมม้า และซิมม้าที่ผูกกับ โมบาย แบ่งกิ่ง นั้น สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ระงับซิมม้าแล้ว

กว่า 2.8 ล้านเลขหมาย มาตรการคัดกรองผู้ใช้งาน โมบาย แบ่งกิ่ง ที่ต้องสงสัย โดยใช้ระบบคัดกรองผู้ใช้งาน หรือ Sim Screening ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์ ตรงกับที่ลงทะเบียนกับธนาคารหรือไม่ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. ประเมินว่า มีผู้ใช้งานโมบาย แบ่งกิ่ง จำนวน 18 ล้านบัญชี เข้าข่ายต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกหรือต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่จะจัดทำแนวทางดำเนินงานในรายละเอียดต่อไป

“ในภาพรวมจากการดำเนินงานแบบบูรณาการ ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากคดีออนไลน์ ในเดือน ส.ค. 67 ลดลง 36% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67 อย่างไรก็ตาม การปราบปรามจับกุมให้ถึงต้นตอคนร้ายทั้งที่อยู่ในไทยและอยู่ในต่างประเทศยังไม่พองใจ ต้องเร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสำหรับประชาชนให้เป็นรูปธรรม”

## ดีอีเอสจับมือปปง. ล้างบางแก๊งคอลฯ เล็งเพิ่มโทษหนัก ขยายผลยึดทรัพย์

รมว.ดีอีเอสแจงที่ประชุมวุฒิสภาเร่ง  
หารือ ปปง.ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์

▶▶▶ ต่อ : แก๊งคอลฯ -หน้า 8

### แก๊งคอลฯ

เล็งเพิ่มโทษ ให้ความผิดมูลฐานหนึ่ง ที่  
สามารถขยายผลยึดทรัพย์ได้ - ตั้งศูนย์  
ติดตามคดี พร้อมถก สปท.สกัดลิงก์  
ดูดเงิน ขณะที่ 3 ตุลาคม เริ่มมาตรการ  
แก้ซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปก โดยผู้ขาย  
ออนไลน์จะได้เงินเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้าแล้ว  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าว  
รายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา มี  
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา  
ทำหน้าที่ประธาน มีการพิจารณากระทู้  
ถามของนาวาตรีวุฒิจิพงศ์ พงศ์สุวรรณ  
สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ถามนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง การฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งล่าสุดมี  
หลายคนถูกล่อลวงให้กดลิงก์ของกรม  
บัญชีกลาง และมีการบุกจับเจ้าหน้าที่กรม  
บัญชีกลางที่เอาข้อมูลไปขาย จึงอยากให้  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(ดีอีเอส) ปรับการแก้ปัญหาให้เร็วขึ้น  
ยิ่งใกล้เกษียณอายุอาจทำให้ผู้เกษียณอายุ  
ถูกหลอกมากขึ้น

โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง  
รองนายกฯและรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ  
ชี้แจงว่า ผลดำเนินการรอบปีที่ผ่านมา

คดีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สูงสุด 5 ประเภท  
ที่เกิดขึ้นขณะนี้ มีประมาณ 6 เรื่อง  
คือ 1. หลอกหลวงซื้อขายสินค้าหรือ  
บริการคิดเป็นร้อยละ 29.73 คือ ซื้อ  
สินค้าไม่ตรงปก ดีอีเอส ทำงานร่วมกับ  
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และ  
ออกมาตรการ COD คือนับตั้งแต่วันที่  
3 ตุลาคม การซื้อขายสินค้าออนไลน์  
ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้า  
แล้ว และชะลอการจ่ายเงินเป็นเวลา 5 วัน  
มาตรการนี้จะช่วยแก้ปัญหาหลอกหลวง  
ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากคดีนี้สูงสุด แต่  
เสียหายไม่มากนัก

2.การหลอกหลวงหารายได้พิเศษ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.44 3. หลอกหลวง  
การลงทุนทางระบบคอมพิวเตอร์คิดเป็น  
ร้อยละ 16 แต่มูลค่าความเสียหายจำนวน  
มาก รวมถึงหลอกหลวงที่เรียกว่าโรแมนซ์ส  
แกม คือหลอกให้รักก่อน แล้วชวนให้  
ลงทุนต่อ 4.หลอกหลวงโอนเงินเพื่อได้รับ  
รางวัลร้อยละ 7 5.หลอกให้กู้เงินร้อยละ  
7 และ 6.คดีอื่นร้อยละ 14

นายประเสริฐกล่าวยอมรับว่าคดีมี  
อยู่ 5 แสนกว่าเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
(สตช.) รับดำเนินคดีได้ 6 หมื่นเรื่อง  
ตนพร้อมปรับปรุงให้ประชาชนติดตาม  
สถานะบัญชีได้ว่า ขณะนี้เรื่องที่ร้องไปยัง  
สตช. สถานะคดีเป็นอย่างไร กระทรวงฯ  
ตั้งศูนย์เอไอซี 1441 บริการประชาชน  
24 ชั่วโมงทุกวัน

ส่วนเรื่องการต่อสายสัญญาณไป  
ประเทศเพื่อนบ้านนั้น นายประเสริฐกล่าว  
ว่า เราปราบปรามหนักพอสมควร ขณะนี้  
มีเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ขึ้น  
มาโดยเฉพาะการใช้สัญญาณดาวเทียมที่  
เกิดจากดาวเทียมโคจรระยะต่ำ ที่มีงาน  
รับสัญญาณโดยตรงซึ่งผิดกฎหมายใน  
ประเทศไทย เรื่องนี้กสทช.รับไปแก้ไข

นอกจากนี้ ยังเร่งปรับปรุงกฎหมาย ที่  
หลายฉบับอายุครบ 5 ปี ให้ทันสมัย  
โดยเฉพาะเรื่องทำผิดทางคอมพิวเตอร์  
มาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์และ  
โทษ ซึ่งได้คุยกับปปง.ในการเพิ่มมูลฐาน  
ความผิด การทำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง  
ประชาชน เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
ต่อไปจะเป็นมูลฐานความผิดหนึ่ง อยู่  
ระหว่างพิจารณา อาจนำไปสู่การยึดทรัพย์  
กลุ่มมิจฉาชีพได้

ส่วนกรณีลิงก์ที่มากับเอสเอ็มเอส  
นั้น นายประเสริฐชี้แจงว่า ตนสั่งให้ศูนย์  
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง  
ไซเบอร์ร่างข้อกำหนด และระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญธนาคาร  
โอเปอเรเตอร์มาประชุม ต่อไปสิ่งที่แนบมา  
กับเอสเอ็มเอสต้องมีการควบคุม เพราะ  
แอปดูดเงินหรือลิงก์ที่มากับเอสเอ็มเอส  
มามาก กระทรวงฯต้องทำงานร่วมกับ  
โอเปอเรเตอร์ และสปท.เร่งปราบปราม  
ต่อไป

# เล็งปรับปรุงกม.ยึดทรัพย์ สกัดแก๊งมิจฉาชีพดูดเงิน

# เล็งปรับปรุงกม.ยึดทรัพย์ สกัดแก๊งมิจฉาชีพดูดเงิน

ผู้จัดการรายวัน360° - “ประเสริฐ” แจงเตรียมปรับปรุงกฎหมายยึดทรัพย์มิจฉาชีพ หลังใช้มา 5 ปี เผย 3 ต.ค.เริ่มระบบ ผู้ขายของออนไลน์ จะได้รับเงินต่อเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้าแล้ว พร้อมชะลอการจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 5 วัน เตรียมหารือ ธนาคารควบคุมลิงก์ดูดเงิน

อ่านต่อหน้า | 3

วานนี้ (23 ก.ย.) น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สว. ภาวะสุจริตของนายกรัฐมนตรีนโยบายการซื้อของออนไลน์ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในโลกออนไลน์ และปกติมีการหลอกลวงขายของ ล่าสุดมีการขายของออนไลน์ เมื่อเอาไปขายร้านทองก็ไม่รับ ถือเป็นการฉ้อโกงในรูปแบบหลอกลวงให้เชื่อ หรือหลอกลวงขายของมูลค่าการซื้อของออนไลน์แต่ละปี เป็นจำนวนนับแสนล้านบาท เมื่อเกิดเหตุการณ์หลอกลวงของเกิดขึ้น จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องฉ้อโกงออนไลน์มีให้เห็นทั่วไป เพราะมีการหลอกลวงกันเป็นจำนวนมาก ทุกวันนี้ถ้าใครไม่ได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถือว่าไม่รับโทรศัพท์เลย หรือไม่ทำธุรกรรมใดๆ บางคนทำธุรกรรมกับธนาคารไม่ถึงชั่วโมง ก็มีคนโทร.ไปแล้ว ซึ่งตนยังโดนเลย และคิดว่า ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์อันเจ็บปวดกับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ หลายคนถูกล่อลวงให้กดลิงก์ เมื่อเร็วๆ นี้เป็นของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลฯ ที่ดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บุกจับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่เอาข้อมูลไปขาย

“ทุกวันนี้ มีการแอบอ้างทั่วไปหมด แต่ที่แย่มากคือ การจับกุมผู้ดำเนินการไปล่อลวงคนอื่นไม่ค่อยมีข่าว ยิ่งทำให้คนที่บางครั้งเป็นคนดี ก็อยากมาเป็นคนไม่ดีเหมือนกัน เพราะไม่เคยเห็นคนไม่ดีโดนลงโทษ รัฐมนตรีอาจจะบอกว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพอยู่ต่างประเทศ มีการต่อสายสัญญาณไปประเทศ

เพื่อนบ้าน แต่คนเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทย บางทีเขาอาจจะทำในประเทศไทยด้วยซ้ำไป ซึ่งคดีเหล่านี้ ไม่รู้ว่ามีใครจะได้รับการพิจารณา หากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ คดีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะอย่างไร เพื่อให้การดำเนินคดีเร็วขึ้น จึงอยากให้ทีมงานของกระทรวง ดีอีเอส ปรับกระบวนการแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้น ทันต่อความต้องการของประชาชน และทันต่อยุคสมัย ยิ่งใกล้การเกษียณอายุอาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอายุถูกหลอกมากยิ่งขึ้น” น.ต.วุฒิพงศ์กล่าว

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯ และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงแทนนายกฯว่า ผลของการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา คดีต่างๆ ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มาในรูปแบบต่างๆ ประเภทคดีสูงสุด 5 ประเภท ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หลักๆ มีประมาณ 5-6 เรื่อง คือ

1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ คิดเป็น 29.73% คือ การซื้อสินค้าไม่ตรงปก ซึ่งขณะนี้กระทรวงดีอีเอส ทำงานร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และได้ออกมาตราการ COD ขึ้นมา นับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 67 เรื่องการซื้อของสินค้าออนไลน์ ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเมื่อผู้ซื้อได้ดูสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการชะลอการจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 5 วัน เพราะฉะนั้นว่ามาตรการนี้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคดีการหลอกลวงได้ในระดับที่มึนัย เนื่องจากคดีนี้สูงสุด แต่มีความเสียหายไม่มากนัก
2. การหลอกลวงหารายได้พิเศษคิด

3. การหลอกลวงการลงทุนทางระบบคอมพิวเตอร์ คิดเป็น 16% แต่มูลค่าความเสียหายจำนวนมาก รวมถึงการหลอกลวงที่เรียกว่าโรแมนซ์สแกม คือ หลอกลวงให้หลงรักก่อนแล้วชวนให้ลงทุนต่อ
4. การหลอกลวงโอนเงินเพื่อให้บริการวัล 7%
5. หลอกลวงให้กู้เงิน 7% และ 6. คดีอื่นๆ 14%

“ยอมรับว่า คดีมีอยู่ 5 แขนงกว่าเรื่องขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รับดำเนินคดีได้ประมาณ 6 หมื่นเรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยผมจะรับข้อเสนอไปทำการปรับปรุงการดำเนินการเพื่อที่จะทำอะไรให้คดีมีความคืบหน้าและประชาชนสามารถติดตามสถานะของบัญชีได้ว่าขณะนี้เรื่องที่ร้องไป สตช. สถานะคดีเป็นอย่างไร ซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์เอโอซี 1441 เป็นศูนย์ที่บริการพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการถูกหลอกลวงสามารถติดตามสถานะของท่านได้ที่ 1141 เราก็จะติดตามให้” นายประเสริฐกล่าว

ส่วนเรื่องการต่อสายสัญญาณไปประเทศเพื่อนบ้านนั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า จริงๆ เราได้ทำการปราบปรามอย่างหนักพอสมควร ขณะนี้ตนได้ออกตรวจตามพื้นที่ในเขตชายแดนหลายแห่ง และกำจัด แต่มิจฉาชีพก็มีความพยายาม ต่อสัญญาเช่าเข้าไปเรื่อยๆ เรื่องนี้ได้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหม กสทช. สตช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ กม. สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในการดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีมิจฉาชีพเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะการใช้สัญญาณดาวเทียม ที่เกิดจากดาวเทียม

โคจรในระยะต่ำ ที่มีจันรับสัญญาณโดยตรง ซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยในเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ กสทช.จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ส่วนเรื่องการปรับปรุงกฎหมายขณะนี้ มีกฎหมายหลายฉบับที่มีอายุครบ 5 ปี และ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายให้ เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการกระทำความผิด ทางคอมพิวเตอร์ มาตราฐานความปลอดภัย ด้านไซเบอร์และโทษต่างๆ ตนคิดว่าถึงเวลา แล้วที่จะต้องมีการปรับปรุง ซึ่งได้มีการ พุดคุย กับ ปปง.ในเรื่องการเพิ่มมูลฐาน ความผิด การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการ ฉ้อโกงประชาชน เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ต่อไปจะเป็นมูลฐานความผิดหนึ่ง ที่ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งหมายถึง การนำ ไปสู่การที่เราสามารถที่จะยึดทรัพย์กลุ่ม มิจฉาชีพต่างๆ ได้

“ส่วนกรณีลิงก์ที่มากับเอสเอ็มเอสนั้น เมื่อวันที่ 20 ก.ย. มาหลังจากที่นายฯได้ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่มีข้อความตอนหนึ่ง ว่า ในส่วนที่ประชาชนเกิดความเสียหาย ให้บริษัทโทรคมนาคม และธนาคารพาณิชย์ ในอนาคตต้องมีความร่วมมือในการรับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ตนได้สั่งการให้ที่ประชุมศูนย์ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ ร่างข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเชิญธนาคารโอเปอเรเตอร์ มาซึ่งสิ่งที่ แนบมากับเอสเอ็มเอสนั้น ต่อไปจะต้องมีการ ควบคุมเพราะแอบดูดเงิน หรือ ลิงก์ ต่างๆ ที่มาที่เอสเอ็มเอสนั้น มีเป็นจำนวนมากและ เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงดิจิทัล จะต้องทำงาน ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการปราบปรามต่อไป” นาย ประเสริฐ กล่าว .

# Govt eyes tougher online scam laws

## New safeguards soon to boost protection

### AEKARACH SATTABURUTH

The government is considering toughening laws to suppress online scams while continuing to improve protection for consumers purchasing goods on the net, said Deputy Prime Minister and Digital Economy and Society Minister Prasert Jantararungtong yesterday.

Mr Prasert was responding to a motion submitted by Senator Wutthiphong Phongsuwan regarding concern about the rising number of online scam cases, which he saw as a severe threat to the country's economic security. The senator urged more effective government measures to curb online scams.

"I admit there have been more than 500,000 cases [of online scamming] while only about 60,000 are now in the hands of the Royal Thai Police," he said.

He said several laws must be amended after being used for five years. He gave the example of raising the punishment for online fraud and other offences associated with the legal operation of so-called call centre gangs.

Mr Prasert said the government has already discussed legal amendments with the Anti-Money Laundering Office (Amlo), which could potentially lead to a faster seizure of assets linked to such an online crime syndicate. "Asset freezing is seen as an effective means to keep online scamming gangs at bay," he said.

In another area of efforts to contain online scams, Mr Prasert said, his ministry, together with a number of other agencies, has stepped up crackdowns on illegal attempts to connect to the internet and mobile phone networks operated in Thailand through cables laid across the border from a neighbouring country.

Four internet service providers were fined 677,500 baht as of August for failing to strictly comply with the National Broadcasting and Telecommunications Commission's (NBTC) legal measures for fighting online crime, he said. But following this tougher suppression, some gangs have turned to new internet and telecommunication technology, including low Earth orbit satellite technology, which the NBTC is trying to deal with, said Mr Prasert.

As for improved protection for online buyers, from Oct 3 onwards, he said consumers will be able to check the goods they have ordered online in the cash-on-delivery option before paying under a new consumer protection measure.

He said a meeting of the government's technology crime suppression committee held last Friday also addressed the need to strengthen laws regarding these matters.

Mr Prasert also announced last week that the Anti Online Scam Operation Center improved its operations from November 2023 to August 2024. In August alone, damage caused by online crime was reduced to 75 million baht per day, a 36% decrease from 116 million baht per day between January and June.